

# Sun Symphony Residence: Từ nguồn cội con Rồng, cháu Tiên đến khát vọng bay cao của Đà Nẵng

21:45 13/06/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Hơn 1000 ngày ấp ủ, gần 50 kiến trúc sư khắp thế giới cùng quy tụ và vô số những ý tưởng đưa ra cùng bản vẽ mẫu được phác thảo, Sun Symphony Residence - quần thể bất động sản năng động, hiện đại tọa lạc bên sông Hàn, Đà Nẵng là dự án gửi trọn sự kỳ công lẫn kỳ vọng của Aedas và Sun Group về một biểu tượng thấp sáng Đà thành tương lai. Đó là chia sẻ của đại diện đơn vị thiết kế Aedas về quần thể Sun Symphony Residence - một “hiện tượng” của BĐS Đà Nẵng.



Phối cảnh minh họa quần thể Sun Symphony Residence\_ Ảnh: Sun Property

## “Tuyệt phẩm” được họa bằng cả trái tim và khối óc

Được biết Sun Symphony Residence là dự án thứ 3 Aedas bắt tay cùng Sun Group “làm đẹp” Đà Nẵng. Vậy đâu là nguồn cảm hứng thiết kế chủ đạo của quần thể?

**Đại diện Aedas:** Aedas và Sun Group đã đồng hành cùng nhau qua nhiều vùng đất. Chúng tôi đã

rất ăn ý và luôn chung “chí hướng” khát khao tạo nên những kiệt tác kiến trúc bằng giá trị văn hóa, nghệ thuật. Sun Symphony Residence không chỉ được kiến tạo từ khối óc của hơn 50 kiến trúc sư đến từ các quốc gia, mà còn được “vẽ” nên bằng tình yêu của chúng tôi dành cho văn hóa Việt.

Trong suốt hơn 1000 ngày “cùng phiêu trên sông Hàn thơ mộng”, đã có vô vàn ý tưởng được phác họa. Nhưng, dù có “bay” đến đâu, thứ neo chặt chúng tôi lại với nhau vẫn luôn là văn hóa truyền thống. Nếu với các kiến trúc sư Sun Group văn hóa dân tộc đã chảy sẵn trong huyết quản thì với các kiến trúc sư Aedas chúng tôi, văn hóa Việt dường như cũng đã trở thành thứ DNA không thể thiếu.

Từ hình ảnh áo dài Việt Nam, làng chài, núi Ngũ Hành Sơn cho đến hình ảnh Rồng trong tứ linh của tín ngưỡng truyền thống được đề xuất đều là những biểu trưng cho tinh hoa văn hóa bản địa. Sau quá trình tìm tòi, cân nhắc về hình ảnh xứng tầm nhất với vị thế dự án, hòa hợp về ngũ hành, Aedas cùng Sun Group đã thống nhất chọn Rồng cuộn mình vươn cao và Nam Thiên danh thắng Ngũ Hành Sơn làm cảm hứng thiết kế chủ đạo cho “biểu tượng” tọa lạc nơi cửa ngõ của Đà Nẵng này.

Vì sao lại là hình ảnh Rồng và đỉnh Ngũ Hành Sơn?

**Đại diện Aedas:** Trong tất cả những lần hợp tác, Sun Group luôn nhấn mạnh với chúng tôi về sứ mệnh “Làm đẹp những vùng đất” và “đánh thức tài nguyên” văn hóa của từng vùng đất. Bởi vậy, tại Sun Symphony Residence, ekip đã quyết định chọn hình tượng Rồng cuộn mình vươn cao cùng núi Ngũ Hành Sơn để tôn vinh và nâng tầm văn hóa bản địa.

Với Đà Nẵng, núi Ngũ Hành Sơn được mệnh danh là Nam Thiên Danh Thắng, một tuyệt tác “sơn thủy kỳ tú”, nơi lưu giữ những dấu ấn của nền văn minh Champa, có giá trị lịch sử cùng ý nghĩa quan trọng về ngũ hành cân bằng. 3 tòa tháp cao tầng The Symphony sẽ được thiết kế với chiều cao xen kẽ, không chỉ để tạo liên tưởng tới dãy Ngũ Hành Sơn, mà còn tựa như những chặng đường đã qua của Đà Nẵng; có thăng nhưng cũng có trầm. Với tên gọi của dự án “Symphony – bản





*Quần thể với cảm hứng thiết kế chủ đạo từ hình tượng Rồng vươn cao và núi Ngũ Hành Sơn\_ Ảnh:  
Phối cảnh minh họa Sun Property*

Trong khi, trong bộ tứ linh, 4 con vật biểu tượng cho quyền lực cao quý của thần thoại thì Rồng là linh vật đứng đầu với ý nghĩa mang lại dương khí, thịnh vượng và quyền lực tối cao. Với văn hóa dân gian, hình tượng Rồng cũng thường xuyên xuất hiện và là đại diện cho nguồn cội cao quý với truyền thuyết về con Rồng, cháu Tiên.

Đồng thời, hình ảnh Rồng vươn lên ở cửa biển cũng biểu trưng cho tinh thần hiện đại, phát triển nhanh và năng động, thể hiện tinh thần và khát vọng bay xa của Đà Nẵng nói chung.

Chúng tôi muốn “họa” nên một biểu tượng phồn hoa của tương lai bên Hàn giang bằng cách kế thừa và tôn vinh những chất liệu dân tộc nhất, Việt Nam nhất nhưng đầy tự hào nhất về nguồn cội, về ý chí kiên cường bất khuất, mạnh mẽ vươn lên suốt ngàn đời nay của ông cha ta.

### **Nơi “đỉnh cao nghệ thuật” được tái hiện**

Vậy đâu là điểm ấn tượng nhất trong thiết kế của Sun Symphony Residence?

**Đại diện Aedas:** Chúng tôi sẽ ứng dụng những "ngôn ngữ đỉnh cao của nghệ thuật" để tạo ra một Sun Symphony Residence chất lượng - đẳng cấp - khác biệt nhưng cũng rất "vị nhân sinh" nhằm xứng tầm với thế đất "minh đường tụ thủy" ở vị trí kim cương soi bóng bên sông Hàn, là nơi đẹp nhất để ngắm pháo hoa từ lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng và cũng sẽ là trung tâm nhộn nhịp sôi



*Sun Symphony Residence sở hữu vị trí soi bóng bên sông Hàn\_Ảnh: Phối cảnh minh họa Sun Property*

Những tòa tháp cao tầng The Symphony sở hữu lợi thế 4 hướng đều nhìn ra những "tuyệt tác" thiên nhiên của Đà Nẵng như sông Hàn, biển Mỹ Khê, bán đảo Sơn Trà hay đỉnh Bà Nà. Với thiết kế tôn trọng tự nhiên và "vị nhân sinh", chúng tôi sẵn sàng hy sinh "không gian", tối ưu chiều rộng, mặt tiền và diện tích của căn hộ nhằm tạo ra những trải nghiệm đẳng cấp nhất cho cư dân khi đứng tại đâu cũng có 3 tới 4 tầm view khác nhau để thưởng trọn những cảnh sắc "tinh hoa" mà tạo hóa ban tặng.

Quần thể có một khái niệm thiết kế độc đáo là "vị nhân sinh". Vậy đội ngũ của Aedas, Sun Group đã làm gì để đưa tinh thần "vị nhân sinh" vào dự án?

**Đại diện Aedas:** Thiết kế "vị nhân sinh" được hiểu là lấy con người làm trung tâm, vì con người, kiến tạo nên không gian tối ưu nhất với nhu cầu, cảm xúc, trải nghiệm của con người, mang đến cuộc sống gần gũi, hài hòa giữa con người với thiên nhiên.

Để trở thành mảnh ghép hoàn hảo với tổng thể cảnh quan ven sông Hàn, chúng tôi đã dành gần 50% diện tích xây dựng để làm hệ tiện ích và cảnh quan xanh.

Dự án sẽ có một công viên Central Park lên đến 5000m<sup>2</sup>. Đây sẽ tựa như một "ốc đảo xanh giữa lòng quần thể". Bên cạnh đó, chúng tôi thiết kế loạt tiện ích như khu vui chơi, thể thao ngoài trời, bể bơi vô cực 450m<sup>2</sup>, đường dạo bộ ven sông, khu vườn chìm giữa các tòa nhà hay các pavilion để ngắm cảnh. Quần thể cũng có tới 3 bến thủy để cư dân dễ dàng tận hưởng những chuyến du ngoạn sông Hàn.



*Phối cảnh minh họa công viên Central Park\_Ảnh: Sun Property*

Đối với từng căn hộ, chúng tôi cũng "đục đẽo" để tạo ra những khoảng thông tầng, giặt cấp cho sân vườn, những ô thoáng và thậm chí là những căn hộ 2 mặt tiền, có thể nhìn thấy đồng thời một bên là sông Hàn, một bên là biển Mỹ Khê.

Sun Symphony Residence sẽ kiến tạo nên những trải nghiệm đẳng cấp nhất trong từng căn hộ, căn nhà. Cụ thể hơn, sự đẳng cấp này sẽ như thế nào?

**Đại diện Aedas:** Từng căn hộ Sun Symphony Residence đều được chúng tôi tham khảo rất nhiều

hình mẫu từ các tổ hợp cao cấp trên thế giới để cho ra một bản thiết kế tối ưu nhất về công năng, phát huy lợi thế vị trí kim cương soi bóng sông Hàn của quần thể và đem đến những trải nghiệm thực sự “thăng hoa chất sống”.

Mỗi căn hộ đều có tỷ lệ chiều sâu hẹp hơn, ban công lớn hơn và mặt tiền rộng hơn để ánh sáng, không khí trong lành tràn vào mọi không gian.

Bản thân các chi tiết, vật liệu xây dựng cũng đều được “cân đo” tỉ mỉ để luôn đảm bảo chất lượng công trình ở tiêu chuẩn cao nhất nhưng vẫn truyền tải được cảm hứng thiết kế chủ đạo của toàn dự án. Ví như, các đường phân vị (đường line) đứng chạy dọc các tòa tháp sẽ được sử dụng vật liệu hợp kim cao cấp để liên kết, tạo ra hiệu ứng thị giác tựa hình ảnh “Rồng bay lên”. Lớp thứ 2 là các phân vị ngang - dọc so le tựa như những lớp vảy Rồng. Và ở điểm cao nhất của mỗi tòa tháp, chúng tôi cũng đã dày công nghiên cứu để kết hợp một cách tinh tế kiến trúc và nghệ thuật chiếu sáng tạo ra hình ảnh “viên ngọc quý”. Hòa chung với tổng thể sẽ là hình tượng “Long Châu Nhà Ngọc” – hội tụ tinh hoa đất trời, gửi gắm khát vọng về thịnh vượng, thành công.



*Từng căn hộ tại quần thể đều có tầm nhìn “tuyệt mỹ”\_Ảnh: phối cảnh minh họa Sun Property*

Bên cạnh đó, kính được sử dụng tại dự án cũng sẽ là loại kính Low-e 3 lớp cao cấp bậc nhất thị trường với công năng vượt trội về giảm bức xạ, cách nhiệt, tự làm sạch khi trời mưa. Nhờ đó, các căn hộ sẽ luôn thoáng mát, tiết kiệm điện năng sử dụng, thân thiện với môi trường.

Xuống đến khối đế, sự “chăm chút” trong các nan trang trí mặt ngoài, lựa chọn chất liệu đá tự nhiên vân mây hay kim loại cao cấp để thi công đều cho thấy “đẳng cấp” vượt trội của dự án.

Aedas kỳ vọng gì về vị thế của quần thể năng động, hiện đại này trong bức tranh tương lai của một Đà Nẵng đáng đến, đáng sống, đáng đầu tư hàng đầu châu Á?

**Đại diện Aedas:** So với các vùng đất chúng tôi đã làm việc nhiều năm ở châu Á như Singapore, tôi cho rằng Đà Nẵng có nhiều nét tương đồng nhưng cũng có không ít lợi thế và tiềm năng nổi bật để “bay xa”.

Bên cạnh đó, tháng 6 tới Quốc hội cũng sẽ thông qua các cơ chế, chính sách đặc thù, trong đó có chính sách đột phá, vượt trội thu hút nhà đầu tư chiến lược, cho phép xây khu thương mại tự do duy nhất tại Việt Nam, phát triển Đà Nẵng thành trung tâm công nghệ, trung tâm thương mại tài chính, hay thiên đường du lịch quốc tế như Maldives, Bali... Tôi tin rằng với những cơ chế “đặc biệt”, cùng quy hoạch bài bản, sự đầu tư đúng đắn, Đà Nẵng hoàn toàn có thể trở thành đô thị biển tầm cỡ tương tự như Singapore, quy tụ về đây cộng đồng cư dân tinh hoa, thành đạt và thượng lưu. Tương lai rực rỡ đó là cơ sở để họ chọn sở hữu “báu vật” tại biểu tượng phần hoa Sun Symphony Residence.

Chúng tôi kỳ vọng, Sun Symphony Residence sẽ trở thành một “landmark”, biểu tượng cho chất sống mới thăng hoa, thịnh vượng giữa thành phố đáng đến, đáng sống, đáng đầu tư hàng đầu châu Á.

**Lê Hà**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/public/sun-symphony-residence-tu-nguon-coi-con-rong-chau-tien-den-khat-vong-bay-cao-cua-da-nang>